



# การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ข้อมูลสารสนเทศ คลังเตอรียทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2563

สำนักทันตสาธารณสุข จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ข้อมูลสารสนเทศคลังเตอรียทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย โดยมีทันตแพทย์หญิงนนทินี ตั้งเจริญดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่น และปัจจัยเสี่ยง เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบและฐานข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน รวมถึงพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน



ในการประชุมได้มีการชี้แจงโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ปี ๒๕๖๔ ในปีนี้มีค่าเป้าหมาย “ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่ออายุสูงอายุ ด้านสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40 และชี้แจงรูปแบบการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายที่ 600 คนต่อจังหวัด โดยมีการกระจายของข้อมูลให้เป็นวัยทำงานตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย เพศชาย และเพศหญิง เท่ากัน รวมถึงเพิ่ม Platform การเก็บข้อมูลในสถานประกอบการ ที่จะนำข้อมูลมารวมในภาพประเทศ แต่ไม่กำหนดเป้าหมายรายพื้นที่



จากการเก็บข้อมูลในปี 2563 พบว่ามีการผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์มากกว่า 5,000 ข้อมูล ในปี 2564 จึงมีการปรับชุดคำถามให้มีการกำหนดช่วงของคำตอบ และสร้างเงื่อนไขเพื่อลดการตอบคำถามที่ขัดแย้งกัน เช่น ข้อที่ 8 ในปีที่ผ่านมาท่านไปรับบริการทันตกรรมหรือไม่ ถ้าไปท่านไปรับบริการอะไร หากผู้ตอบเลือก ไม่ จะไม่สามารถเลือกบริการได้



นอกจากนี้ได้นำเสนอข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่ได้มีการปรับรูปแบบนำเสนอบน Dashboard กรมอนามัย ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทางกองแผนงานกำลังดำเนินการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยในส่วนของข้อมูลวัยทำงานแบ่งเป็น 2 ข้อมูลหลักคือ วัยทำงานอายุ 15-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่ออายุสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ วัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่ออายุสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งในแต่ละข้อมูลได้มีการแจกแจงข้อมูลรายพฤติกรรมในรูปแบบของเกจ และแผนที่แบ่งรายเขตสุขภาพ รวมถึงมีการรายงานข้อมูลรายเขตสุขภาพ และเทียบข้อมูลกับค่าเป้าหมาย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและการจัดทำแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน ซึ่งจะเชิญตัวแทนแต่ละสำนักร่วมชี้แจงการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

